
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ 

วันพุธที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง 

ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดี ศาลายา 
========================= 

ผูมาประชุม 

 ๑. ศาสตราจารยคลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารยศิริราช ประธาน 
 ๒. รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต                   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   รองประธานฯ คนที่ ๑ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  รองประธานฯ คนที่ ๒ 
 ๔. อาจารย ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร  เลขาธิการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย ธิราภรณ จันทรดา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๘. อาจารย บุญมี พวงเพชร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นสพ.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน คณะสัตวแพทยศาสตร 
  ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัด 
 ๑๑. อาจารย ดร.ราชา มหากันธา วิทยาลัยการจัดการ 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภัสร พากเพียรกิจวัฒนา   คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๔. รองศาสตราจารย ดร.วิไล หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๕. รองศาสตราจารย นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๑๖. อาจารย ศุภกฤต โสภิกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๑๗. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย พญ.สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๑. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ เลิศสิทธิชัย วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒๓. รองศาสตราจารย ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 ๒๔. อาจารย อิทธิพล ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดลินา ตันหยง ประธานสภาอาจารย คณะเทคนิคการแพทย 
 ๒๖. อาจารย ดร.สุภาภัค เภตราสุวรรณ แทนประธานสภาอาจารย คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๗. รองศาสตราจารย ดร.สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานสภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภก.ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ   แทนประธานสภาอาจารย คณะเภสัชศาสตร 
 ๒๙. อาจารย ทพญ.ปนิดา ภาวิไล ประธานสภาอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๓๐. รองศาสตราจารย ดร.กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 

 ๓๑. อาจารย ดร.กันต ปานประยูร แทนประธานสภาอาจารยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๓๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารย สถาบันโภชนาการ 
 ๓๓. อาจารย มนตชัย โชติดาว ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 ๓๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ สมบูรณ ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยราชสุดา 
 

          /ผู้ไม่มาประชุม .... 



 
 

 
 

๒ 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย นพ.จักรพงศ นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส    สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๓. อาจารย นพ.ธัชพงศ งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๔. อาจารย ดร.ส.พญ.นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๕. อาจารย น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร 
 ๗. อาจารย พรพิมล ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๘. อาจารย ดร.เอกพันธุ ปณฑวณิช โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย น.ท.ภากร จันทนมัฏฐะ ประธานสภาอาจารยรามาธิบดี 
 ๑๐. รองศาสตราจารย ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย ประธานสภาอาจารย คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๑. ศาสตราจารย ดร.สงา ตั้งชวาล ประธานสภาอาจารย วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ท่ีปรึกษาสภาคณาจารย 
 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๔. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 

กอนเขาสูวาระการประชุม 
 ศาสตราจารยคลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย ไดเรียนเชิญ ศาสตราจารย พญ.เรืออากาศเอก  
วณิชา ชื่นกองแกว รองอธิการบดีฝายการศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่อง “Transformative Education” ในเวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ศาสตราจารยคลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ไดดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๗๔ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

                            ประธานแจงวาสรุปสาระสําคัญจากประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๗๔ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   ในสวนที่เก่ียวของกับสภาคณาจารย  สืบเนื่องจากการที่สภาคณาจารยไดทักทวง
เก่ียวกับวาระการดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป   ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ไดแตงตั้งคณะทํางานดานกฎหมายเพ่ือ
พิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมายเก่ียวกับวาระการดํารงตําแหนงของคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป และสภามหาวิทยาลัยไดมีมติ
เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะทํางานฯ วาการดํารงตําแหนงของคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลปเปนวาระแรกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ประธานไดกลาวขอบคุณ รองศาสตราจารย นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
กุลณสรรค สายขุน ท่ีดําเนินการในเรื่องนี้ใหเกิดความถูกตอง ซึ่งถือวาเปนบทบาทและผลงานที่สําคัญของสภาคณาจารย 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 เลขาธิการแจงวา สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

          /๑.๓ สาระสําคัญ .... 



 
 

 
 

๓ 

๑.๓ สาระสําคัญจากการประชุมคณบดี 
 เลขาธิการแจงวา สาระสําคัญจากการประชุมคณบดี ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และครั้ง

ท่ี ๑๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
 เลขาธิการแจงวา ไดรับมอบหมายใหเขา ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม สรุปสาระสําคัญจากการประชุมฯ ดังนี้ 
 ๑) กําหนดเสนอชื่ออาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 ๒) ประชุมกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ รอบแรกในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ สําหรับสถานท่ี
ยังไมไดกําหนด 
 ๓) ปอมท. สนับสนุนแนวคิดที่ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถสมัครเปนสมาชิก กบข. ได 
 ๔) มีการแตงตั้งคณะทํางานเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ําของเงินเดือนครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับ อาจารยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ๕) รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เสนอมหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือ
พิจารณาใหขอเสนอแนะ    ซึ่งเลขาธิการไดสงรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวใหสมาชิกพิจารณาเปนการลวงหนาทางจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส แลว 
 ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายและใหความเห็นวารางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวมีผลกระทบตอบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ท่ีสังกัด สกอ. แมมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับแลวก็ตาม จึงเห็นสมควรติดตาม
เรื่องนี้อยางใกลชิด และนําแจงใหบุคลากรทราบตอไป 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๕ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ 

 เลขาธิการแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มี
สมาชิกมาประชุม จํานวน ๓๕ คน ไมมาประชุม ๙ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเปนรอยละ ๗๙.๕๕ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๖ เรื่องที่ประธานไดดําเนินการไปแลว 
  ๑) ทําหนังสือถึงผูไดรับการเสนอชื่อเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ๒ ทาน (สาขาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ) เพ่ือขออนุญาตเสนอชื่อ และกรอกแบบประวัติผลงาน 
  ๒) ทําหนังสือถึงกองกฎหมายเพื่อเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับรางประกาศของคณะกรรมการจรรยาบรรณและ
วินัย เรื่อง แนวทางการพิจารณาความรุนแรงของการกระทําความผิดทางวิชาการ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๗ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 เลขาธิการแจงเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้ 
 ๑) สรุปสถิติการรวมเปนอาจารยสักขีพยานและผูเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ดังนี้ 
     ๑.๑) อาจารยสกัขีพยาน 

       ภาคเชา จํานวน ๒๒ คน มา ๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

      ภาคบาย จํานวน ๑๐ คน มา ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๑๐ 

          /๑.๒) ผู้เข้าร่วมพิธีฯ .... 



 
 

 
 

๔ 

     ๑.๒) ผูเขารวมพิธีฯ 

      ภาคเชา  แจงความจํานง จํานวน ๒ คน มา ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
      ภาคบาย  แจงความจํานง จํานวน ๔ คน มา ๓ คน คิดเปนรอยละ ๗๕ 

 ๒) สรุปคาใชจายในสวนของคณะกรรมการฝายตอนรับอาจารยสักขีพยาน ดังนี้ มหาวิทยาลัยอนุมัติ
คาใชจาย จํานวน ๑๖,๖๕๐ บาท เปนคาใชจายสําหรับคาเชาและคาซักแหงชุดครุยวิทยฐานะและชุดปกติขาว จํานวน ๑๑,๔๘๐ บาท 
ท่ีเหลือสงคืนเงินยืมเปนเงินสด จํานวน ๕,๑๗๐ บาท 

 ๓) เลขาธิการไดเขาประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี ศาลายา สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

  ๓.๑) การขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗) ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 

  ๓.๒) สรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  ๓.๓) พิจารณาแนวทางการดําเนินงานและการเตรียมการใชหอประชุมมหิดลสิทธิคารสําหรับงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๘ การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 
 เลขาธิการแจงวา ดวยสมาชิกสภาคณาจารยชุดปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ซึ่งตามขอ ๓๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหดําเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกท้ังคณะ กอนสมาชิกชุดเดิมพนจากตําแหนงตามวาระปกติไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยจะประชุมคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ 
ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๙ สมาชิกสภาคณาจารยเกษียณอายุงาน 
 เลขาธิการแจงวา สมาชิกสภาคณาจารยจะเกษียณอายุงาน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จํานวน ๒ ทาน คือ  

รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี และรองศาสตราจารย ดร.อรพินทร พิทักษมหาเกตุ  ดังนั้น สภาคณาจารยจะจัดใหมีการแสดง
มุทิตาจิตใหกับสมาชิกท่ีจะเกษียณอายุงานทั้ง ๒ ทาน รวมทั้ง รองศาสตราจารย ศิริพร  ธิติเลิศเดชา อดีตสมาชิกสภาคณาจารย อีก ๑ 
ทาน   ในการประชุม ครั้งท่ี๙/๒๕๕๖ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ หองจัดเลี้ยง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๑๐ ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยรามาธิบดี 
 เลขาธิการแจงวา ผูชวยศาสตราจารย น.ท.ภากร จันทนมัฎฐะ ไดรับการเลือกตั้งเปนประธานสภาอาจารย

รามาธิบดีแทนตําแหนงท่ีวาง  ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖- เมษายน ๒๕๕๘ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ประชุมเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ ประชุมเมื่อ
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมาชิกขอเสนอแกไขดังนี้ 
 หนา ๓ ขอ ๑.๗ บรรทัดที่ ๖ คําวา ปฎิบัติ แกเปน ปฏิบัต ิ

 หนา ๕ บรรทัดที่ ๑๕ คําวา ปฎิบัติ แกเปน ปฏิบัต ิ

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมหลังจากมีการเสนอแกไขแลว 
 

          /ระเบียบวาระที่ ๓ .... 



 
 

 
 

๕ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การดําเนินโครงการสงเสริมและกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมาย และมี
จริยธรรม 
                           ประธานแจงวา รองศาสตราจารย พญ.ปรียานุช แยมวงษ รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ ไดทําบันทึก 
เพ่ือปรึกษาหารือวา สภาคณาจารยจะรับดําเนินการเก่ียวกับโครงการสงเสริมและกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองตาม
กฎหมาย และมีจริยธรรมของอาจารยหรือไม ประธานไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา สภาคณาจารยไดทําหนาท่ีเผยแพรใหความรูและ
สงเสริมเก่ียวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณอยางตอเนื่อง เชน จัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยเผยแพรบน
เว็บไซตของสภาคณาจารย  การจัดเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณอาจารยในมหาวิทยาลัย และเสนอใหจัด
สัมมนาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวนี้เปนประจําทุกป 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 

 

 ๓.๒ ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ 
  รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต เสนอวาขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  ขอ ๒๒ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรุนแรงเกินไป (ให F วิชานั้นหรือไลออก) เม่ือ
เปรียบเทียบกับการกระทําผิดโดยทั่วไป หากมีการรับสารภาพจะไดรับการลดโทษลงกึ่งหนึ่ง  จึงเสนอใหมีการแกไข ขอบังคับฯ ดังกลาว
โดยเฉพาะกรณีการทดสอบยอย หากพบวานักศึกษาทุจริต นาจะดําเนินการลดหลั่น ดังนี้ 

  ๑) ตัดคะแนนจิตพิสัยเปน ๐ 
  ๒) คะแนนสอบยอยครั้งนั้นเปน ๐ 
  ๓) ตัดคะแนนตามสัดสวน 
  ๔) ปรับเกรดลง ๑ ระดับ 
 ท่ีประชุมมีการอภิปรายกวางขวาง โดยสรุปเห็นวามหาวิทยาลัยไมสงเสริมการทุจริต คอรรัปชั่น  มีความเห็น

วาขอบังคับเดิมดีอยูแลว ไมวาจะเปนการสอบยอย หรือการสอบประจําภาค สมควรใชหลักเกณฑเดยีวกัน 
 อยางไรก็ตามการตัดสินวานักศึกษาทุจริตหรือไมนั้น  กองกิจการนักศึกษาและสวนงานจะเปนผูดําเนินการ 

อาจารยผูสอนไมมีสิทธิพิจารณา โดยในทางปฏิบัติ เม่ือพบนักศึกษาทําการทุจริต ใหแจงรองคณบดีฝายการศึกษา ซึ่งจะเปนผูเสนอ
แตงตั้งกรรมการสอบสวนตอไป สวนอาจารยผูสอนหรืออาจารยท่ีพบการทุจริตจะเปนผูใหขอมูลเทานั้น และเพ่ือเปนการปองกันตนเอง 
เม่ืออาจารยพบนักศึกษาทุจริต ควรใหนักศึกษาลงนามวาทุจริต และ ใหพยานที่อยูในเหตุการณลงนาม หากไมมีหลักฐานนี้ อาจารย
อาจจะถูกนักศึกษาฟองกลับวาทําใหนักศึกษาไดรับความเสียหาย 

 ประธานเสนอวา ปญหาการทุจริต ควรเนนวิธีปองกันมากกวาการลงโทษ มหาวิทยาลัยจะตองแจงนักศึกษา
ตั้งแตวันปฐมนิเทศ  รวมทั้งแกไขระบบการคุมสอบ โดยเพิ่มจํานวนบุคลากรคุมสอบใหมีจํานวนมากขึ้น หรือใชกลองวงจรปดเสริม 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
                       ๔.๑ การตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกินหกสิบปตําแหนงประเภทผูบริหารประเภท
วิชาการและประเภทสนับสนุน 
 ประธาน แจงวา มติท่ีประชุมครั้งท่ีแลว มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค สายขุน จัดทํา
รูปแบบการตออายุการปฏิบัติงานมานําเสนอตอท่ีประชุม ซึ่งผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค สายขุน ไดดําเนินการจัดทํารูปแบบ
ดังกลาว จํานวน ๓ รูปแบบ เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิจารณา และอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
 ๑) การตออายุการปฏิบัติงาน ตองเปนไปตามความตองการของภาควิชา/สวนงาน โดยพิจารณาจากภาระ
งาน และความจําเปนของสวนงาน พนักงานมีสิทธิเสนอขอตอเวลาปฏิบัติงาน แตสิทธิการอนุมัติขึ้นอยูกับสวนงาน 

          /๒) หลักเกณฑ ์.... 



 
 

 
 

๖ 

 ๒) หลักเกณฑ และคุณสมบัติของการตอเวลาปฏิบัติงานมีความชัดเจน ไมมีปญหา แตปญหาอยูท่ีวิธีการ
และขบวนการตอเวลาปฏิบัติงานยังไมชัดเจน 

 ๓) มหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาในการขอตอเวลาการปฏิบัติงานกระชั้นชิดมาก ควรขยายเวลาใหมีเวลา
ดําเนินการมากขึ้น 

 ๔) ควรลดขั้นตอนการพิจารณา และใหผูขอตอเวลาเปนผูแจงความประสงคดวยตนเอง 
  ๕) สกอ. กําหนดวา ป ๒๕๕๘ เปนตนไป อาจารยท่ีจะคุมวิทยานิพนธตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก อาจมีผลกระทบกับอาจารยสายแพทยศาสตร เภสัชศาสตร ทันตแพทยศาสตร เนื่องจากเปนสายวิชาชีพ มีอาจารยท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกนอย สวนใหญจบบอรด มหาวิทยาลัยตองชัดเจนในเรื่องการปรับวุฒิการจบบอรดใหเทียบเทาปริญญา
เอก ซึ่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีการพิจารณาในประเด็นดังกลาวเรียบรอยแลว 
 มติที่ประชุม  
 ๑) เลือกรูปแบบการตออายุการปฏิบัติงานรูปแบบที่ ๑ ดังนี ้
  หลักการ: การตออายุการปฏิบัติงานตองเปนไปตามความตองการของภาควิชา สวนงาน โดยพิจารณา
จากภาระงานและความจําเปนของสวนงานเปนสําคัญ มิใชสิทธิของพนักงานที่จะขอตอเวลาการปฏิบัติงาน 
  คุณสมบัติผูสมควรไดรับการตออายุการปฏิบัติงาน: ยังคงเดิม 
  การดําเนินการ 
  ๑.๑) มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจงไปยังสวนงานตางๆใหผูท่ีจะเกษียณอายุการปฏิบัติงานที่ประสงคจะ
ตออายุการปฏิบัติงานใหทราบแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน  
  ๑.๒) สวนงานมีหนังสือเวียนแจงไปยังภาควิชา/หลักสูตร ใหผูท่ีประสงคจะตออายุการปฏิบัติงานแจง
ความประสงคขอตออายุการปฏิบัติงานพรอมเสนอผลงานทางวิชาการตอผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณา 
  ๑.๓) ท่ีประชุมภาควิชา/หลักสูตร พิจารณาการตออายุการปฏิบัติงานตามภาระงานและความจําเปน
ของภาควิชา/หลักสูตร และหัวหนาภาคฯ/ประธานหลักสูตรเสนอรายชื่อไปท่ีหัวหนาสวนงาน 
  ๑.๔) หัวหนาสวนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสวนงาน แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการจํานวน ๓-๕ คนโดยหัวหนาสวนงานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนประธาน 
  ๑.๕) ใหคณะกรรมการประเมินพิจารณาตามแบบประเมินภาระงานตามความจําเปนของสวนงาน 
แลวสงผลการพิจารณาพรอมเหตุผลตอหัวหนาสวนงานและใหคณะกรรมการสวนงานพิจารณาอนุมัติ โดยดําเนินการในสวนงานให
แลวเสร็จภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ของทุกป 
  ๑.๖) ใหหัวหนาสวนงานเสนอรายชื่อตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของ
ทุกป 
 ๒) มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค สายขุน รับขอเสนอแนะจากที่ประชุม และรางหนังสือ
ใหประธานสภาคณาจารยลงนามเพื่อเสนออธิการบดีตอไป  
 

 ๔.๒ การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

 ๔.๒.๑ คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล 
  ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท ประธานคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิ

บาล แจงวาไดทําหนังสือเสนอประธานสภาคณาจารยลงนามถึงรองอธิการบดี เรื่อง การกําหนดมาตรฐานภาระงานของสมาชิกสภา
คณาจารย จึงขอใหฝายเลขานุการติดตามความคืบหนาดวย เลขาธิการใหขอมูลวา ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดทดลองใชโปรแกรมกรอก
ขอมูลภาระงาน (work pint) ของคณาจารย ๒ คณะ คือคณะทันตแพทยศาสตร และคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และไดขอ 
account มาทดลองใช ซึ่งพบวาภาระงานสวนรวมตองไปกรอกในเรื่องอ่ืนๆ แตท่ีสําคัญ ยังไมมีประกาศรองรับจํานวน work point 
สําหรับงานสวนรวม 

          /สมาชิกที่ได้ทดลอง .... 



 
 

 
 

๗ 

 สมาชิกท่ีไดทดลองใชแลวแจงวา การกรอกขอมูลใน work point ยุงยากและเสียเวลามาก อาจารยท่ี
ไมมีเวลากรอก ใหเลขาภาควิชาชวยกรอกก็ไมได เพราะเครื่องคอมพิวเตอรไมอํานวย ตองใชเครื่องเฉพาะ สรุปคือ ระบบไมอํานวย
ความสะดวก 

 มติที่ประชุม  เสนอใหประธานทําหนังสือถึงรองอธิการบดีสอบถามความคืบหนาในเรื่องการกําหนด
มาตรฐานภาระงานของสมาชิกสภาคณาจารยและสภาอาจารยสวนงาน 
 ๔.๒.๒ คณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากร 
 รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและ
บุคลากร แจงวา คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการสัมภาษณผูไดรับการเสนอชื่อและบุคลากรในสวนงานที่มีผูไดรับการเสนอชื่อเปน
อาจารยตัวอยางของสภาคณาจารยเรียบรอยแลว ในการประชุมครั้งตอไปจะแจงผลการคัดเลือกฯ เพ่ือใหท่ีประชุมสภาคณาจารยลง
มติรับรอง 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๒.๓ คณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย 
  รองศาสตราจารย ดร.สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย แจงวา การ

จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทําอยางไรจะไดเปนศาสตราจารยกอนอายุ ๔๐ ป” ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมอเนกประสงค สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีผูเขารวมงาน ๑๒๕ คน มีคาใชจาย ๒๕,๖๒๐ บาท และจะนํา
สรุปการเสวนาลงในขาวสภาคณาจารยฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ สมาชิกท่ีไมไดเขารวมการเสวนา สามารถดูไดจาก IPTV 

   ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๒.๔ คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

  ผูชวยศาสตราจารย นพ.จักรพงศ นะมาตร ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝาย
กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนียา ร.นพรัตนแจมจํารัส เขาประชุมคณะกรรมการ
บริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แทน ซึ่ง ผูชวยศาตราจารย ดร.ทัศนียา ได
จัดทําสรุปสาระสําคัญจากการประชุมดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ  

 ๔.๒.๕ คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห เสนอวา กองทรัพยากรบุคคลไดเวียนแจงบุคลากร
มหาวิทยาลัย ใหเสนอความคิดเห็นตอรางแกไขขอบังคับเก่ียวกับสวัสดิการ/การบริหารงานบุคคล กรณีบุคลากรลาออกและรับเขามา
ใหม ทําใหไดรับเงินชดเชยหลายครั้งนั้น สภาคณาจารยควรเสนอความคิดเห็นในประเด็นดังกลาว   นอกจากนี้ยังมีเรื่องเงินชดเชย
กรณีเสียชีวิตกอนครบสัญญาจาง เนื่องจากขอบังคับดังกลาวไมไดกําหนดกรณีเสียชีวิตไว ทําใหบุคลากรที่เสียชีวิตกอนครบสัญญาจาง
ไมไดรับเงินชดเชย     ประธานเสนอให ผศ.ดร.เอกราช  เกตวัลห เสนอเรื่องดังกลาวเปนเอกสารเพ่ือประกอบการประชุมในครั้ง
ตอไป 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๔.๒.๖ คณะกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน 
  เลขาธิการแจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียนในวันนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. มีการ
พิจารณาจัดทําบันทึก ๒ ฉบับ คือ 
  ๑) ทําบันทึกแจงผลการดําเนินการของกรรมการตอผูรองเรียนจากคณะวิศวกรรมศาสตร 
  ๒) ทําบันทึกถึงอธิการบดีเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผูถูกรองเรียนจากสวนงานหนึ่ง 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

          /๔.๒.๗ คณะอนุกรรมการ .... 



 
 

 
 

๘ 

 ๔.๒.๗ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย ดร.วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การขอตําแหนงทางวิชาการ ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 
๖/๒๕๕๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๒.๘ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
 รองศาสตราจารย นพ.วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และใหขอมูลเพ่ิมเติมวา
สมาชิกไดสอบถามถึงกรณีกรรมการอุทรณและรองทุกขท่ีมาจากตัวแทนของลูกจาง ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการ
อุทธรณและการรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในขอ ๘ (๖) “กําหนดวากรรมการซึ่งเลือกจากลูกจางมหาวิทยาลัยจํานวน
หนึ่งคน โดยใหกรรมการดังกลาวเขารวมเปนคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณีเรื่องอุทธรณและรองทุกขของลูกจางมหาวิทยาลัย
เทานั้น” ดังนั้นจึงไมมีสิทธิพิจารณาเรื่องรองทุกขจากขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย แตผูแทนจากขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีสิทธิพิจารณาเรื่องรองทุกขทุกกรณี จึงเห็นวาไมเปนธรรมกับผูแทนฯ ท่ีมาจากลูกจาง ซึ่งไดนําเรื่องนี้ ปรึกษาหารือกับ
ประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขแลว  ใหความเห็นวาควรใหความเปนธรรมและมีสิทธิเทาเทียมกัน  

มติที่ประชุม เสนอให รองศาสตราจารย นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย นําเสนอตอประธานคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขตอไป 

๔.๒.๙ คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีเสียงสะทอนเร่ืองการแลกบัตรทําใหรถติด แมมหาวิทยาลัยจะยายจุดแลกบัตรเขาไป
ไวดานในแลวก็ตาม แตกลองวงจรปดไมไดยายตามมาดวย จึงไมเกิดประโยชน  
   ที่ประชุม  รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที ่ ๕ เรื่องอื่นๆ 
 ๕.๑  การใชบัตรเติมเงินที่ MU Cafeteria ศูนยการเรียนรูมหิดล 
  สมาชิกแจงวาจากการเขารวมกิจกรรมประชาคมพบอธิการบดี Meet The President เม่ือวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หองบรรยาย ศาสตราจารย นพ.ชัชวาล  โอสถานนท  สํานักงานอธิการบดี ศาลายา มีเสียงสะทอนจากผูเขารวม
กิจกรรมดังกลาววา การใชบัตรเติมเงินที่ MU Cafeteria ศูนยการเรียนรูมหิดล ทําใหอาหารมีราคาแพง และอาหารไมมีคุณภาพ  ฝาย
บริหารแจงวาจะรับไปปรับปรุงแกไข  
  มติที่ประชุม   ควรใหโอกาสฝายบริหารดําเนินการระยะหนึ่ง 
 

 ๕.๒ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป 
  ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ วันพุธท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี ศาลายา โดยกอนการ
ประชุม ในเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. จะเปนกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตใหแกสมาชิกท่ีเกษียณอายุงานในปนี้ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 

อาจารย ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์                      นางสาวสุจิรา  สอนสม 

ผูตรวจรายงานการการประชุม                                 ผูจดรายงานการประชุม 


